



TIN TỨC - SỰ KIỆN

(Từ 20/9 đến 20/10/2024)

1. Chiều ngày 26/9/2024, thành phố Đông Hà tổ chức buổi họp báo thông tin về thành tựu quá trình xây dựng Đông Hà đạt đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố (2009 - 2024). Chủ trì buổi họp báo có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.



Đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, các đại biểu đã được thông tin khái quát về những thành quả nổi bật trong quá trình xây dựng thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh và thành tựu sau 15 năm thành lập thành phố cũng như được chia sẻ những thông tin liên quan đến sự kiện thành phố tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố tổ chức vào ngày 14/10/2024.

Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến về xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Lãnh đạo thành phố đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, đồng thời đã có thông tin, phúc đáp làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu, đại diện của các cơ quan báo chí, cảm ơn những đóng góp của đội ngũ cán

bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành trong thời gian tới, để chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

2. Chiều ngày 27/9/2024, UBND thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III năm 2024; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND thành phố; Ban HĐND thành phố; các Ủy viên UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia góp ý về các dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch hành động của UBND thành phố, các chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

3. Sáng 01/10/2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ; theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Khoa Hải - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Phường 1 đến công tác tại Phường 3 và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường

vụ Đảng ủy Phường 3, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Phường 3.

4. Chiều ngày 01/10/2024, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị trực báo công tác dân vận để đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận quý III năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Thành ủy; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố và các đơn vị trong khối.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thời gian qua. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp căn cơ để thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ đã đề ra.

5. Chiều ngày 02/10/2024, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị trực báo khối Nội chính thành phố quý III năm 2024. Đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, Văn phòng HĐND & UBND thành phố và các đơn vị trong khối Nội chính thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị khối Nội chính trong 9 tháng đầu năm cũng như quý IV năm 2024. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Đồng thời, trên cơ sở những nội dung đã cam kết với Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2024; tiến hành đánh giá nhiệm vụ 9

tháng đầu năm, rà soát, bổ sung kế hoạch, đề ra biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội toàn thành phố 3 tháng cuối năm 2024.

6. Sáng ngày 11/10/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 32 đã họp nhằm thảo luận, thống nhất và quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị; tại Hội nghị đã thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Thành ủy, các chức danh lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo quy định.

7. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, trong 2 ngày 09 và 10/10/2024, đoàn lãnh đạo thành phố Đông Hà do các đồng chí Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố.



đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa và quà chúc mừng tại Cty TM Đoàn Luyến

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng hoa và quà chúc mừng các đơn vị doanh nghiệp; đồng thời bày tỏ sự mong muốn, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp luôn đoàn kết, sáng tạo trong lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn; tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường và tích cực đồng hành cùng với thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định phát triển

sản xuất, kinh doanh, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Lãnh đạo thành phố sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

8. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng nhân dịp Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (2009 - 2024), trong tháng 10/2024, lãnh đạo thành phố đã đi thăm và tặng quà cho toàn thể các hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và động viên các hộ nghèo trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống. Từ ngân sách thành phố sẽ trao quà cho 20 hộ gia đình chính sách trên địa bàn, mỗi hộ 1.500.000đ. Và từ nguồn xã hội hóa sẽ tặng cho 362 hộ nghèo trên địa bàn toàn thành phố, mỗi hộ 1.000.000đ.



Lãnh đạo thành phố tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II

9. Trong niềm hân hoan, phấn khởi, sáng ngày 14/10/2024, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đông Hà long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (2009-2024). Tham dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn

Thanh Nghị - UVBCH TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng và đại diện Cục phát triển đô thị; đồng chí Lê Quang Tùng - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố; các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức trong toàn thành phố hãy phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp và dựng xây; để chung sức, chung lòng cống hiến, quyết tâm xây dựng thành phố Đông Hà phát triển nhanh và bền vững, từng bước trở thành thành phố thông minh, hiện đại, phát triển lên một tầm cao mới, là thành phố động lực trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, xứng đáng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh của quê hương Quảng Trị anh hùng.

10. Sáng ngày 17/10/2024, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai mươi (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận một số nội dung: Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đề án đặt tên đường, cầu và điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Kế hoạch nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo hoạt động dịch vụ công ích, bảo vệ môi trường thành phố quản lý năm 2025. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tăng gia sản xuất Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đông Hà. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nhà đa năng, nhà làm việc 2 tầng, nhà bảo vệ và lát sân vườn Trường Mầm non Hướng Dương. Thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố theo luật định.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ (2009 - 2024)

Sáng ngày 14/10/2024, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (năm 2009 - 2024).

Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo Cục Phát triển đô thị và Hiệp hội các đô thị Việt Nam; đại diện lãnh đạo các địa phương đô thị trong nước.

Về phía đại biểu tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã trong tỉnh.

Về phía thành phố Đông Hà có các đồng chí Lê Quang



Đồng chí Lê Quang Tùng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà

Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Thị Anh Đào, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hồ Sỹ Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Hồng Hải, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà khái quát: Đông Hà là một thành phố có bề dày về truyền thống lịch sử văn hóa, mang dáng dấp đô thị từ những

năm đầu của thế kỷ 20. Đông Hà có lợi thế về địa chính trị kinh tế, đây là vùng đất với vị thế nằm ở ngã ba Quốc lộ 1 và Quốc lộ 9, nơi giao điểm của tuyến xuyên Việt cả về đường bộ, đường sắt, đường biển, là điểm khởi đầu về phía Đông của Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Vì vậy, Đông Hà có một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ khăng khít với các đô thị miền Trung Việt Nam và kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan - Myanmar. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đông Hà là một vùng đất hoang tàn đổ nát, hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Với điểm xuất phát rất thấp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đông Hà đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt

qua mọi gian khổ, từng bước tái thiết quê hương.

Ngày 01 tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đông Hà trở thành thị xã tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Tháng 12 năm 2005, thị xã Đông Hà được công nhận là đô thị loại III và đến ngày 11 tháng 8 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, là bước ngoặt quan trọng đánh dấu quá trình phát triển của thành phố Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung. Vào năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Độc Lập hạng Nhì. Đặc biệt, ngày 08 tháng 8 năm 2024, thành phố Đông Hà đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là niềm động viên khích lệ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đông Hà.



Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh: Thành phố Đông Hà được công nhận đạt tiêu chuẩn là đô thị loại II sẽ đem đến những cơ hội, thu hút sự quan tâm đầu tư phát triển ngành thương mại - dịch vụ, giao lưu kết nối phát triển kinh tế xã hội trong nước và khu vực. Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tạo điều kiện để thành phố tiếp tục phát huy vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, là cực tăng trưởng rất quan trọng của tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển, để hướng tới một đô thị Đông Hà phát triển bền vững, giàu bản sắc, năng động và có sức cạnh tranh cao. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị và thành phố Đông Hà cần tiếp tục cụ thể hóa triển khai có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/CP, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch

xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 148-NQ/CP, ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành về ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị. Chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, đời sống nhân dân; quan tâm công tác quy hoạch đô thị, rà soát điều chỉnh các quy hoạch để phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo tính khả thi, thống nhất, phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế, đặc thù riêng có của Đông Hà để quy hoạch vừa tạo động lực cho phát triển, vừa là công cụ định hướng quản lý sự phát triển đô thị của Đông Hà. Quan tâm công tác kiến trúc cho đô thị thành phố Đông Hà đảm bảo nét đặc trưng riêng; xác định đầu tư các điểm nhấn kiến trúc đô thị Đông Hà; huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, sớm khắc phục những tiêu



Đồng chí Lê Quang Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà đọc diễn văn tại buổi lễ

chí còn yếu so với tiêu chuẩn của đô thị loại II.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực những đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, quân và dân Đông Hà qua các thời kỳ.

Đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tầng lớp Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Trong niềm vinh dự tự hào thành phố Đông Hà là đô thị loại II, phát huy truyền thống cách mạng, thành tựu đã đạt được, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đề nghị

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà tiếp tục quyết tâm phấn đấu, đoàn kết nhất trí, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tận dụng những cơ hội phát triển mới có tính đột phá, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng thành phố phát triển nhanh theo hướng hiện đại, bền vững đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của tỉnh; phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông và các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, công nghệ thông tin.

Bài, ảnh: **Nguyễn Hải Phi**



Sau lễ công bố là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đông Hà - Âm vang ngày mới”

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

LÊ VĨNH HUỆ

UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Phát triển đảng viên trong học sinh trung học phổ thông (THPT) có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT ở thành phố Đông Hà đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận; song, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Do đó, việc đánh giá những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp về phát triển đảng viên trong học sinh THPT là việc làm cần thiết.

1. Đảng bộ thành phố Đông Hà hiện có 04 chi bộ cơ sở trong các trường THPT, gồm: Chi bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 89 đảng viên (21 đảng viên là học sinh); Chi bộ Trường THPT Đông Hà với 87 đảng viên (23 đảng viên là học sinh); Chi bộ Trường THPT Lê Lợi với 74 đảng viên (09 đảng viên là học sinh); Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX thành phố với 35 đảng viên. Có 02 chi bộ có cấp học THPT trực thuộc Đảng bộ phường, gồm: Chi bộ Trường Liên cấp



Đồng chí Lê Thị Anh Đào, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao quyết định kết nạp đảng viên cho đảng viên trẻ Hoàng Trần Anh Phong, lớp 12 Tin học, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

hội nhập quốc tế Ischool trực thuộc Đảng bộ phường Đông Lương với 19 đảng viên (01 đảng viên là học sinh); Chi bộ Trường Trung Vương trực thuộc Đảng bộ phường Đông Lễ với 30 đảng viên (01 đảng viên là học sinh).

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên là học sinh THPT nói riêng, như: Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới; Công

văn số 1015-CV/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên; Công văn số 1237-CV/TU, ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT; Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1959-CV/BTCTU, ngày 15/9/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên

CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

trong học sinh THPT; Công văn số 2270-CV/BTCTU, ngày 17/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quan tâm kết nạp đảng viên là đoàn viên học sinh THPT, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện, như: Chương trình hành động số 18-CTHĐ/TU, ngày 14/6/2021 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 14/4/2021 về phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 13/10/2023 về phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn thành phố.

2. Xác định phát triển đảng viên trong học sinh THPT là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng. Một mặt, phát triển đảng viên trong học sinh THPT nhằm lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là học sinh; qua đó, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; mặt khác, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện, cơ hội cho các đảng viên tuổi 18 được

rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, nhất là các chi bộ trong các trường THPT chú trọng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên, học sinh; xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ở các tổ chuyên môn, đặc biệt chú trọng giới thiệu các quần chúng là học sinh khối 11, 12 trong các đội tuyển học sinh giỏi, các học sinh có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; tổ chức diễn đàn đối thoại với học sinh và gia đình học sinh để hướng dẫn, giải đáp băn khoăn, tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi giúp các em học sinh phấn đấu vào Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong trường học, từng bước củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ; tạo môi trường thuận lợi để học sinh học tập, giác ngộ lý tưởng, hình thành động cơ trong sáng, tích cực rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt chi đoàn, qua các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của nhà trường, đoàn thanh niên.

Ban Thường vụ Thành ủy

đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị thành phố mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh ngay tại các trường học, tạo điều kiện cho học sinh thuận lợi về đi lại, học tập, đồng thời tạo sự lan tỏa trong trường học về công tác phát triển đảng viên. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh ngày càng được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo, chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức; học sinh đã có sự giác ngộ về chính trị, tích cực phấn đấu học tập để được đứng vào hàng ngũ của Đảng; nhiều đảng viên qua thực tiễn đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu; được kết nạp vào Đảng khi đang là học sinh là vinh dự, là hành trang để các đảng viên trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong thời gian qua, thành phố đã mở 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với số lượng 239 em tham gia (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: 63 em; Trường THPT Đông Hà: 99 em; Trường THPT Lê Lợi: 42 em; Trường Trung Vương: 29 em; Trường Liên cấp hội nhập quốc tế iSchool: 06 em) và đã kết nạp được 55 đảng viên là học sinh THPT (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: 21 đảng viên; Trường THPT Đông Hà: 23 đảng viên; Trường THPT Lê Lợi: 09 đảng viên; Trường Trung Vương: 01 đảng viên; Trường Liên cấp hội nhập quốc tế iSchool: 01 đảng viên). Đảng viên mới là



Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 115- KH/TU diễn ra vào ngày 22/8/2024.

học sinh THPT đều có bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động tại trường học và ở khu dân cư.

3. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT ở thành phố vẫn còn gặp phải những khó khăn, hạn chế nhất định, như: 1) Một số học sinh, phụ huynh có dự định cho con mình đi du học, học các trường quốc tế... còn băn khoăn về

việc chuyển sinh hoạt đảng và sau khi tốt nghiệp muốn ở lại nước ngoài làm việc sẽ gặp khó khăn. 2) Nguồn quần chúng để xem xét kết nạp vào Đảng trong các trường THPT dù có số lượng đông nhưng số đủ điều kiện, tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ thấp, trong đó nhiều trường hợp có thành tích học tập tốt nhưng tại thời điểm xét kết nạp chưa đủ 18 tuổi theo quy định. 3) Chất lượng học sinh tại các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX và các trường dân lập trên địa bàn thành phố không đồng đều nên số lượng học sinh được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức

về Đảng của một số trường chưa nhiều; việc áp dụng tiêu chuẩn kết nạp đảng cho học sinh theo Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn gặp nhiều khó khăn đối với các trường có chất lượng học sinh đầu vào thấp. 4) Việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên chưa có sự đồng bộ, thống nhất về các bước trong buổi lễ, nội dung cụ thể của từng bước; trang trí maket kết nạp ở một số chi bộ chưa đảm bảo theo hướng dẫn (khẩu hiệu, biểu tượng búa liềm của cờ Đảng, sử dụng phong nền); có nơi trang phục của các đảng viên chi bộ dự lễ

CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

kết nạp chưa được chú trọng nên thiếu tính trang nghiêm, tôn trọng. 5) Mặc dù số lượng học sinh kết nạp đảng đạt khá so với các đảng bộ khác; tuy nhiên tỷ lệ học sinh kết nạp so với số lượng học sinh được học cảm tình Đảng của thành phố còn thấp (đạt 23,5%, trong khi bình quân chung của tỉnh là 86%)...

4. Hiện nay, đội ngũ học sinh THPT là nguồn lực dồi dào cho công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian tới, để khai thác tối đa nguồn lực này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần bám sát chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển đảng viên trong học sinh THPT và tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên đối với học sinh ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng cả trước mắt và lâu dài. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về phát triển đảng viên trong học sinh THPT; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra.

Thứ hai, Trung tâm Chính trị thành phố cần tiếp tục tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh ngay tại các trường học để tạo điều kiện cho học sinh về đi lại, học tập và tạo sự lan tỏa trong trường học về công tác phát triển đảng viên.

Thứ ba, Ban Tổ chức Thành ủy kịp thời hướng dẫn các chi bộ trong các trường THPT thực hiện tốt việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên là học sinh đã tốt nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ học tập tại nhà trường.

Thứ tư, các cấp ủy thực hiện tốt việc phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị; quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt đảng đúng quy định. Đối với học sinh đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và tốt nghiệp nhưng chưa đủ tuổi kết nạp tại trường, các cấp ủy, tổ chức đảng nơi học sinh cư trú tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ để xem xét, kết nạp vào Đảng hoặc chuyển hồ sơ đến các trường các em học tập để tiếp tục theo dõi kết nạp vào Đảng.

Thứ năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy kịp thời hướng dẫn các chi bộ nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương và văn bản chỉ đạo của tỉnh trong việc sử dụng cờ Đảng, trang trí lễ kết nạp đảng viên đảm bảo tính trang nghiêm, thống nhất.

Thứ sáu, Thành đoàn tiếp tục tổ chức các phong trào, sân chơi cho đoàn viên, thanh niên là học sinh trong thời gian sinh hoạt ở địa phương, qua đó phát hiện đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng.

Thứ bảy, định kỳ sơ kết đánh giá công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT với hình thức phù hợp, gắn với biểu dương, khen thưởng.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới từ nguồn học sinh THPT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng thêm sinh lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, góp phần bổ sung, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Để công tác này thật sự chất lượng, hiệu quả, cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt từng khâu, từng bước, chặt chẽ, nghiêm túc, từ công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên quan tâm, chăm lo đến lực lượng quần chúng ưu tú này, để học sinh THPT khẳng định được vai trò trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Bác Hồ vĩ đại./.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

HOÀNG THỊ NA

Ủy ban MTTQVN thành phố Đông Hà

Trong những năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh thành phố.



Lễ ra mắt mô hình “Chùa Châu Quang tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị”

Với mục tiêu xuyên suốt của công tác thông tin, tuyên truyền là nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân

dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về

việc “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, UBMT thành phố Đông Hà bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương tập trung xây

dựng và ban hành các văn bản về công tác tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng

CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Hình thức tuyên truyền đa dạng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội thi, hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh, ứng dụng công nghệ số như: website, trang fanpage, facebook zalo... Đến nay, Mặt trận các cấp thành phố đã lập 20 trang fanpage, facebook và 35 nhóm zalo để trao đổi cập nhật thông tin, kịp thời, hiệu quả, nhất là những vấn đề đột xuất, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đại đoàn kết, Bản tin công tác Mặt trận tỉnh, Bản tin Thành ủy, Trung tâm VH-TT-TD thành phố; đăng tải hơn 10.000 tin, bài viết, thu hút trên 20.000 lượt truy cập. Qua đó, đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội của địa phương.

Thời gian qua có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, trong giai đoạn ứng phó với diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, bão lụt năm 2020, nhưng công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội vẫn được triển khai linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình thực tiễn, đã thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo Nhân dân. Trong khó khăn, gian khổ, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và mọi tầng lớp nhân dân, thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của người dân trong phòng, chống dịch bệnh cũng như thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... từ đó góp phần tạo chuyển biến trong Nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương; ý nghĩa, mục đích của các cuộc vận động, phong trào thi đua...

Công tác tuyên truyền, vận động không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà còn là một khoa học, nghệ thuật;

do đó, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động quần chúng, cần tổng kết thực tiễn công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng nhân dân nói riêng, công tác Mặt trận nói chung, nhất là tổng kết các phong trào, cuộc vận động, qua đó rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu để bổ sung vào kho tàng lý luận cho công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho cán bộ nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp nhằm nâng cao trình độ, năng lực góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “cán bộ làm công tác Mặt trận phải nắm vững chính sách mặt trận của Đảng và Nhà nước, đi sâu đi sát quần chúng; tuyên truyền, vận động, tổ chức tập hợp quần chúng, kiên trì đấu tranh với những quan điểm lệch lạc, sai trái”./.

CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 1 “*Điểm sáng*” TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

TRƯƠNG KHẮC VĨNH
Phó Chủ tịch Hội CCB Phường 1

Hội CCB Phường 1 là một tổ chức chính trị - xã hội có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB. Tham mưu cho cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở; giám sát phản biện xã hội đối với các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức của phường. Trong những năm qua, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB phường đã tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng trong giữ gìn ANTT, ATXH tại địa phương.

Hội CCB Phường 1 có 10 chi hội, 785 hội viên. Để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn, Hội luôn coi trọng công tác tuyên truyền vận động, cán bộ, hội viên và Nhân dân. Phối hợp với UBND và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn ma túy; tham gia quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở; quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông và tham gia bảo



Hội CCB họp phối hợp với Công an phường

đảm trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi hội; tích cực tuyên truyền qua mạng xã hội phản ánh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; định hướng dư luận đối với những vấn đề “nóng” mà hội viên và Nhân dân quan tâm; tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình ảnh đẹp người chiến sỹ bảo vệ dân phố vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Hội thường xuyên đổi mới trong tổ chức quán triệt, duy trì các mô hình “CCB giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”, “Hội viên CCB, CQN và gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Trong 05 năm qua, Hội đã giúp đỡ 65 đối tượng mãn hạn tù trở về địa phương, có 45 người mãn hạn tù được xoá án tích đưa ra khỏi danh sách quản lý và có việc làm ổn định. Từ năm

2019 đến nay, Hội phối hợp với Công an phường phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thành lập 10 tổ/10 chi hội với 50 hội viên tham gia nắm tình hình địa bàn, nhất là tình hình khiếu kiện của Nhân dân để phản ánh cấp có thẩm quyền. Qua thực hiện đã cung cấp cho cơ quan chức năng 15 tin tố giác tội phạm. Các hội viên còn tham gia 10 tổ hoà giải, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn tại địa bàn dân cư. Hội cũng đã lồng ghép việc triển khai thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và phong trào toàn dân bảo đảm an toàn giao thông.

Với những kết quả đạt được, trong tháng 8/2024 vừa qua, Hội CCB Phường 1 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc giai đoạn 2019-2024”. Đó chính là niềm vinh dự và động lực để cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy vai trò góp phần vào việc tham gia giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

TRẦN HOÀI BẢO

Chuyên viên Văn phòng Thành ủy

Năm 2024 là một năm đầy thách thức, nhưng Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ động ứng phó và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, như: giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả đầu tư công... Đồng thời, thành phố đã đẩy mạnh các giải pháp để tận dụng tối đa các cơ hội mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Lĩnh vực kinh tế

- Trong 9 tháng đầu năm 2024, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, diễn ra sôi động và có tốc độ tăng trưởng khá; các chợ phường phát huy tốt vai trò phục vụ dân sinh; các hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm được chú trọng; tại các siêu thị, cửa hàng, kinh doanh phố chợ đã tăng cường thực hiện các chương trình khuyến mại hấp dẫn để tăng doanh thu bán hàng, đáp ứng tốt nhu cầu người dân. Giá cả các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định; giá lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả tăng nhẹ....

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn có nhịp độ tăng trưởng khá, một số ngành sản xuất ổn định như chế biến thực phẩm, sản xuất giường tủ bàn ghế, mộc mỹ nghệ, gia công đồ sắt, nhôm kính... Thành phố đã tích cực phối hợp với tỉnh mời gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; tiếp tục đầu tư hoàn thiện Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1) và tổ hợp các làng nghề để tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư theo kế hoạch.

- Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 9 tháng đầu năm 2024 ước thực

hiện 2.162,2 ha, bằng 100,5% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, thành phố đã hoàn thành thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2024, năng suất lúa vụ Hè Thu ước đạt 55,6 tạ/ha, tăng 4,0 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây thực phẩm, rau màu và hoa các loại thực hiện 298,3 ha bằng 99,7% so với cùng kỳ; diện tích nuôi thủy sản xuống giống khoảng 107,2 ha.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2024 (tính đến thời điểm 11/9/2024) đạt: 408.032 triệu đồng, đạt 81,61% dự toán HĐND tỉnh giao, 58,11% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 154.448 triệu đồng (đạt 47,94% kế hoạch). Tổng chi cân đối ngân sách ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2024 là 430.247 triệu đồng đạt 56,23% dự toán HĐND thành phố.

2. Quản lý đô thị, dịch vụ công ích, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng

- Hoàn thành công tác lập Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1125/QĐ-UBND ngày 13/5/2024. Hoàn thiện Đồ án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt đô thị loại 2, ngày 08/8/2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 813/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị. UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác lập điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường trên địa bàn, hiện nay đã có 05/09 phường đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; xác nhận các hồ sơ bảo

vệ môi trường đảm bảo theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý khai thác khoáng sản, đất san lấp trái phép trên địa bàn thành phố.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định pháp luật. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; chôn cất mồ mả và xây dựng lăng mộ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý đất chưa sử dụng và đất công ích (5%) trên địa bàn; nghiên cứu đề xuất phương án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chưa giao và đất công ích trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện Nghị quyết 94/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và chỉnh lý biên động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện.

- Trong 09 tháng đầu năm 2024, UBND thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng 39 công trình, trong đó 09 công trình trọng điểm. UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

3. Lĩnh vực đầu tư phát triển

- Các đơn vị chủ đầu tư đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn ngân sách Tỉnh, ngân sách Trung ương. Do vướng mắc trong việc thực hiện các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và các Nghị định thông tư liên quan, cùng với nguồn vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn nên tỷ lệ giải ngân chưa cao. Ước thực hiện đến ngày 11/9/2024, khối lượng giải ngân đạt 167.929/326.788 triệu đồng (đạt 51,39%), cụ thể: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 5.487/5.487 triệu đồng (đạt 100%); Ngân sách tỉnh: 24.800/52.977 triệu đồng (đạt 46,81%); Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1.575/2.500 triệu đồng (đạt 63%); Nguồn vốn ngân sách thành phố đã phân bổ 136.067/265.824 triệu đồng (đạt 51,2%).

Tập trung triển khai thực hiện Dự án “*Phát triển đô thị miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà*” từ nguồn vay vốn AFD, với tổng mức đầu tư của dự án 1.152.921.431.000 đồng; ngay sau khi Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp ký kết thỏa thuận vay vốn vào ngày 29/12/2023, UBND thành phố đã khẩn trương, tích cực chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với các ngành cấp tỉnh và Trung ương để đẩy nhanh tiến độ của dự án; nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024 bố trí là 21 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh 11 tỷ đồng, ngân sách thành phố 10 tỷ đồng); đã giải ngân 16,823/21 tỷ đồng, đạt 80,10% kế hoạch; đối với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài), kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 15/8/2024. Trong đó, dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương là 205,928 tỷ đồng.

4. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao chào mừng các sự kiện chính trị nổi bật của quê hương, đất nước được thực hiện tốt. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác trang trí Tết Giáp Thìn năm 2024; tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện tốt chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2024. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố (2009-2024).

Công tác giáo dục - đào tạo được thực hiện đảm bảo kế hoạch, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên,



UBND thành phố tổ chức cuộc họp cho ý kiến về phương án kiến trúc xây dựng các công trình: Xây dựng điểm hoa trang trí tại công viên Lê Duẩn; Xây dựng điểm hoa trang trí tại công viên Tỉnh ủy và các vị trí trọng điểm trên địa bàn thành phố

đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động chuyên môn đã được triển khai đồng bộ.

Công tác khám chữa bệnh được duy trì và thực hiện tốt theo quy định. Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ nấu ăn lưu động trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo hướng dẫn; đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số; tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động chuyên ngành dân số; tăng cường công tác truyền thông các nội dung về công tác dân số trong tình hình mới.

5. Quốc phòng - an ninh

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; đảm bảo 100% các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trực sẵn sàng chiến đấu. Bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; thực hiện công tác tuyển quân, giao nhận quân năm 2024 đạt chỉ tiêu được giao. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019 - 2024. Tình hình liên quan an ninh đô thị, tranh chấp khiếu kiện trong 9 tháng cơ bản ổn định, chưa phát sinh các vụ, việc phức tạp. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được duy trì. Triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra khép

kinh địa bàn 24/24. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị năm 2025 gắn với triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh trên lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Thu Đông, vụ Đông năm 2024 và chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025 đúng lịch thời vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ hợp tác Hoa An Lạc thực hiện đa dạng chủng loại hoa, đưa các giống hoa mới vào sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025

2. Tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại trên địa bàn; tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đến các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt các chương trình khuyến công, kịp thời động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, để thu hút đầu tư.

3. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công để giải ngân kịp thời nguồn vốn, góp phần giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm thu hút lao động địa phương. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, nhất là các công trình vốn Trung ương, vốn Tỉnh hỗ trợ và các công trình có kế hoạch vốn lớn.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà; Quy chế phối hợp thu ngân sách trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ và có các giải pháp để nuôi dưỡng nguồn thu đầy mạnh công tác thu ngân sách, nhất là thu nợ đọng thuế, chống thất thu. Chỉ đạo tổ chức các đợt đấu

giá quyền sử dụng đất năm 2024 nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đầu giá và tái định cư.

5. Chỉ đạo thực hiện công tác lập các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với 4 phường còn lại (các phường 1, 2, 4, 5), lập quy hoạch chi tiết một số khu vực phục vụ nhu cầu kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm chỉ giới xây dựng, lấn chiếm đất công, vi phạm quy hoạch, vi phạm quy chế quản lý kiến trúc đô thị; các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt, đường bộ...

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, sử dụng vốn vay AFD; các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh, của thành phố trên địa bàn. Tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô các công trình cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sớm đưa vào đầu giá.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; chôn cất mồ mả và xây dựng lăng mộ; tiếp tục thực hiện đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp chưa giao và đất công ích (5%). Tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề xuất phương án giải quyết.

8. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, học sinh năng khiếu để tham gia các kỳ thi, hội thi, giao lưu của thành phố, của tỉnh và cấp quốc gia trong

năm học 2024 - 2025 đạt kết quả cao. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa bão lụt. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030. Chỉ đạo triển khai “Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS”; giám sát chiến dịch uống Vitamin A và cân trẻ đợt 2 năm 2024.

9. Tăng cường các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung công tác đào tạo nghề cho lao động; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; Tăng cường triển khai các giải pháp xử lý triệt để tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức bình xét, phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các phường

10. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo và công tác hội trên địa bàn đảm bảo các quy định. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của Người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; chỉ đạo rà soát tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ, các đơn thư tồn đọng để kịp thời xử lý

11. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản và “tín dụng đen”

**ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II, TRỰC THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM
THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ (2009 - 2024)**

NGUYỄN THỊ ĐIỂM NHIÊN
Phòng Văn hóa và Thông tin Đông Hà



ăn cứ Kế hoạch số 01/KH - BCĐ ngày 03/4/2024 và Phương án số 09/PA-BCĐ ngày 12/9/2024 của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thành phố về tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (2009 - 2024); thời gian qua, các cấp các ngành trên địa bàn tập trung đẩy mạnh việc thực hiện và tổ chức thành công nhiều hoạt

động, các công trình phần việc thiết thực chào mừng.

Trong đó nổi bật thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng phim tài liệu “Đông Hà - Thành phố bên Sông Hiếu”; xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; tổ chức chụp ảnh mới bằng flycam, biên tập video clip tuyên truyền trên mạng xã hội và các bảng điện

tử thành phố. Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề: “Đông Hà - Xưa và Nay” với 60 bức ảnh tiêu biểu ghi lại những thời khắc lịch sử, những cột mốc đáng nhớ về quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đông Hà qua các thời kỳ, đặc biệt là thành tựu 15 năm thành lập thành phố và quá trình xây dựng Đông Hà trở thành đô thị loại II thu hút hàng ngàn lượt người đón xem.

Tổ chức thay mới nội dung chào mừng Lễ trên các pano tấm lớn của thành phố. Thực

hiện lắp đặt 02 pa nô hoa cỏ nhân tạo đặt tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và Công viên Lê Duẩn; thay mới nội dung tuyên truyền hệ thống pa nô thực hiện xã hội hóa ở hai đầu cầu Đông Hà và 30 hộp đèn giải phân cách tuyến đường Lê Duẩn. Tổ chức trang trí cờ động trực quan bằng băng rôn khẩu hiệu, cờ phướn tại các địa điểm công cộng, các trục đường chính trên địa bàn; đặt các chào cờ trang trí tại các ngã ba, ngã tư các tuyến đường. Thực hiện thiết kế video, đăng tải nội dung tuyên truyền chào mừng trên hệ thống pa nô điện tử thành phố. Tăng cường thời lượng nội dung phát sóng trên hệ thống Phát thanh - Truyền hình của tỉnh, thành phố, loa truyền thanh các phường, khu phố, fanpage Trung tâm VH-TT-TD thành phố. Kết quả đã thực hiện 163 tin, bài phát trên sóng Đài PTTH Quảng Trị, hệ thống truyền thanh và mạng xã hội.

Tại 9/9 phường đã triển khai nội dung tuyên truyền, trang trí ở trụ sở UBND, Trung tâm VH-TT-TD phường, nhà văn hóa khu phố và các tuyến đường chính trên địa bàn theo phân cấp, thay đổi nội dung tại các cụm pa nô của phường và các khu phố, đồng thời tổ chức thông báo cho các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, làm vệ sinh môi trường. Kết quả các phường đã thay mới nội dung 8 cụm pa nô tuyên truyền, treo

86 băng rôn vượt đường, 1362 cờ phướn.

Các cấp các ngành thành phố tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện các công trình phân việc chào mừng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ làm cho đường phố khang trang, sạch đẹp, người dân phấn khởi, các công trình phân việc đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, thi đua lao động sản xuất, công tác lập thành tích cao nhất chào mừng Lễ. Ngoài các công trình phân việc đã thực hiện, trong dịp này, thành phố đã tổ chức Lễ khởi công công trình Nhà đa năng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Đông Hà; tổ chức khánh thành công trình “Đường giao thông dọc Kênh N04, phường Đông Thanh”, công trình Xây dựng mới 08 phòng học Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Kêu gọi xã hội hóa tổ chức các hoạt động chào mừng với số tiền trên 1 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đông Hà - âm vang ngày mới” với 3 chương: Đông Hà hành trình khát vọng màu xanh; Bình minh ngày mới; Khát vọng bay lên cùng đất nước tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận

thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (2009 - 2024) sáng ngày 14/10/2024 được đông đảo cán bộ và Nhân dân đánh giá có tính nghệ thuật cao, chương trình mang đậm màu sắc văn hóa của người Đông Hà nhưng đồng thời cũng mang sự trẻ trung sôi động và lan tỏa kết nối trên mọi miền Tổ quốc; chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Quảng Trị, hòa sóng một số đài truyền hình các tỉnh trong nước và được đăng tải qua mạng xã hội fanpage Đài PTTH Quảng Trị, Tuyên giáo Đông Hà, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thành phố và một số fanpage khác góp phần thành phố Đông Hà.

Qua triển khai các hoạt động chào mừng Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (2009 - 2024) có thể thấy tất cả các hoạt động được tổ chức thành công tốt đẹp lan tỏa hình ảnh thành phố Đông Hà và tạo không khí vui tươi phấn khởi, thi đua lao động sản xuất, công tác của cán bộ và Nhân dân thành phố./.

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

20 năm xây dựng và trưởng thành

NGUYỄN THẾ NHÂN

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, với sự đoàn kết, trách nhiệm quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh, Trường THCS Phan Đình Phùng đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước mà ngành giáo dục phát động; xuất sắc vươn lên giữ vị trí top đầu các trường THCS của thành phố Đông Hà (Quảng Trị) có thành tích xuất sắc về giảng dạy và chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào sự phát triển đi lên của ngành giáo dục thành phố Đông Hà.



Lãnh đạo tỉnh, thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Phan Đình Phùng - Nhân dịp 20 năm thành lập trường

Trường THCS Phan Đình Phùng có tiền thân là trường THCS Nguyễn Huệ do UBND thị xã Đông Hà (nay là thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) ra Quyết định thành lập số 868 vào ngày 18/10/2004. Ngôi trường mới mọc lên khang trang đã thỏa ước mong bấy lâu của người dân Đông Lễ về một mái trường cấp II cho con em đến học tập và rèn luyện. Trường được đóng trên địa bàn phường Đông Lễ, một vùng quê chịu nhiều đau thương, mất mát

trong chiến tranh nhưng cũng là nơi có truyền thống anh hùng và hiếu học.

Khi mới thành lập, Hội đồng sư phạm (HĐSP) nhà trường với 40 thầy cô giáo được điều động từ các trường thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Đông Hà. Cơ sở vật chất nhà trường chỉ có 1 dãy nhà 3 tầng với 15 phòng, tổ chức dạy cho 20 lớp học 2 ca, vừa làm phòng thực hành, phòng thư viện và phòng làm việc của giáo viên; không có các phòng chức năng; trang thiết bị dạy học thiếu

thốn, thư viện chỉ có 158 bản sách. Năm học 2004 - 2005, HĐSP nhà trường mới được thành lập đã đối mặt với bao khó khăn cả về cơ sở vật chất, lẫn đội ngũ. Thế nhưng trường học vẫn rộn vang tiếng cười, vẫn diễn ra những giờ học hăng say của thầy và trò; chuyến đi đầu tiên đã cập bến vào tháng 5/2005 với hơn 100 em khối lớp 9 được công nhận tốt nghiệp cấp THCS.

Năm học 2024 - 2025, HĐSP nhà trường đã có 59/65 cán bộ giáo viên trong biên chế;

100% giáo viên đều đạt chuẩn trong đó 57 giáo viên có trình độ đại học và 02 giáo viên có bằng thạc sĩ. Nhà trường đã xây dựng được một tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, có lòng yêu nghề và thái độ tận tụy với công việc; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, nề nếp nhà trường và qui chế chuyên môn; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường thực sự vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học. Những năm qua, Chi bộ nhà trường là một trong những chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ phường Đông Lễ, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2023 - 2024, Công đoàn trường được Liên đoàn lao động Quảng Trị tặng bằng khen. Nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Và điều đáng tự hào là trường THCS Phan Đình Phùng đã luôn giành được sự tin yêu, là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh.

Từ khi được thành lập đến nay, các thế hệ giáo viên đã không ngừng nỗ lực, góp phần xây dựng nhà trường ngày một phát triển và lớn mạnh, khẳng định được vị thế là lá cờ đầu của ngành giáo dục & đào tạo thành phố Đông Hà. Trong 20 năm qua, dưới mái trường này có hơn 100 thầy cô giáo đã từng công tác giảng dạy. Từ

HĐSP buổi đầu được thành lập với bộn bề khó khăn thử thách, BGH với cô giáo Hiệu trưởng Hoàng Thị Thu Hà, cô giáo Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Thanh, thầy giáo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Bình cùng với gần 40 cán bộ, giáo viên đã dày công vun đắp, xây dựng nên ngôi trường Phan Đình Phùng bề thế hôm nay. Và để viết tiếp truyền thống của nhà trường, các thầy cô giáo hôm nay vẫn mang nhiệt tình tâm huyết của mình để cống hiến góp sức làm nên sự thành công mới cho nhà trường. Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Phan Đình Phùng vững tin bước vào tuổi 20 đầy sinh lực và tự tin; đầy bản lĩnh và niềm hi vọng; đầy nhiệt huyết và quyết tâm của cả tập thể sư phạm nhà trường. Chính sự tâm huyết, yêu nghề của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục nên chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường luôn được duy trì ở tốp đầu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà. Đặc biệt, chất lượng mũi nhọn luôn được khẳng định rõ nét, trong 10 năm (2014 - 2024), thành tích mũi nhọn của trường luôn nằm trong top 02 trường dẫn đầu khối THCS về thành tích HSG văn hóa các cấp (6 năm xếp thứ Nhất, 03 năm thứ Nhì được UBND thành phố tặng cờ thi đua). Hàng năm, đoàn HSG văn hóa của trường có trên 50 em đạt giải HSG cấp thành phố

và có trên 20 em đạt giải HSG văn hóa cấp tỉnh. Nhiều năm qua, trường còn có học sinh đạt giải quốc gia trong các cuộc thi IOE, Sáng tạo khoa học. Từ ngày thành lập trường cho đến nay, nhà trường có 851 giải HSG văn hóa cấp thành phố và 326 giải cấp Tỉnh; 35 học sinh đạt giải Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp thành phố và 8 giải cấp Tỉnh; Đối với hùng biện tiếng anh có 36 giải cấp thành phố; 12 giải cấp Tỉnh và 13 giải cấp Quốc gia.

Đối với hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp, nhà trường đã không ngừng đổi mới sáng tạo, tổ chức nhiều sân chơi như CLB “Em yêu Khoa học”, “CLB Tiếng Anh”, “CLB Mĩ thuật, MC”, “CLB Bóng đá cộng đồng” và nhiều hội thi khác để thu hút học sinh tham gia như: đố vui để học, thi viết, vẽ về mái trường thân yêu, rung chuông vàng, múa hát dân ca, sưu tầm và tổ chức các trò chơi dân gian, Hội chợ quê, gian hàng ẩm thực Quảng Trị.

Về đề án dạy học tiếng Anh, nhà trường đã đầu tư, đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh. Xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ năng động, tạo các sân chơi, các cơ hội để giáo viên, học sinh sử dụng năng lực ngoại ngữ như: tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng, các cuộc thi hùng biện Tiếng Anh. Nhà trường cũng luôn quan tâm đến hoạt động giáo dục thể chất, bồi dưỡng kỹ năng sống và năng khiếu thể thao cho học sinh.



*Đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
tặng hoa và quà chúc mừng*

Năm học 2023 - 2024, đoàn vận động viên của trường THCS Phan Đình Phùng đã giành giải nhất toàn đoàn tại Hội khỏe phù đồng cấp thành phố.

Về công tác giáo dục truyền thống cách mạng, Liên đội nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động hàng năm vào dịp lễ 27/7, 2/9 và 26/3 với nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa với đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; cho học sinh tìm hiểu và chăm sóc di tích lịch sử văn hoá đình làng Lập Thạch; tổ chức dâng hương ở nghĩa trang liệt sỹ phường Đông Lễ. Qua đó, giáo dục cho học sinh về lòng yêu nước, tự hào về truyền thống cách mạng trên quê hương Quảng Trị anh hùng.

Với những hoạt động đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được khẳng định và nâng cao; tiêu chí về trường học văn minh - an toàn thân thiện luôn được đảm bảo; Trường THCS Phan Đình Phùng là đơn vị nhiều năm liền được Công an thành phố Đông Hà

công nhận là trường học đạt về an ninh học đường. Nhà trường đã giữ vững thành tích xuất sắc của trường học đạt chuẩn Quốc gia liên tục trong nhiều năm. Năm học 2021 - 2022, trường đã được Sở Giáo dục & Đào tạo công nhận kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2 (lần 3) và được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận lần thứ 3 “Trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 - 2027”. Năm 2016, trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học đạt chuẩn quốc gia” (giai đoạn 1996 - 2016). Năm học 2021 - 2022, 2024 - 2025 Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen về Tập thể Lao động xuất sắc sau 20 năm xây dựng và phát triển. Những thành tích đó là điểm tựa, là những mùa quả ngọt, thực sự đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; trở thành truyền thống và động lực lớn lao để các thế hệ cán bộ, giáo viên và học

sinh hôm nay và ngày mai tiếp tục tự tin, vươn cao hơn, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. Điều đó cũng đã chứng minh một cách sinh động rằng, sự phát triển của một ngôi trường không chỉ phụ thuộc vào yếu tố thời gian, nó còn phụ thuộc vào niềm tin, khát vọng và ý chí quyết tâm của cả một tập thể sư phạm trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Hành trình 20 năm, một chặng đường tuy chưa dài nhưng đủ để trường THCS Phan Đình Phùng ghi dấu ấn với những thành tích đáng tự hào và khẳng định được vị trí và những đóng góp của mình vào sự nghiệp phát triển của giáo dục & đào tạo thành phố Đông Hà. Để có được những thành quả ấy là nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của tập thể sư phạm nhà trường, của toàn thể học sinh và sự đóng góp nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh.

Trên chặng đường tiếp theo, với sự quan tâm của các cấp, các ngành sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và toàn xã hội, trường THCS Phan Đình Phùng sẽ phát huy truyền thống nhà trường, toàn thể cán bộ, giáo viên sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực cố gắng và quyết tâm xây dựng trường THCS Phan Đình Phùng trở thành trường trọng điểm chất lượng cao, vững bước đi lên trên con đường đổi mới, phát triển của thành phố Đông Hà.

ĐÔNG HÀ SẮP XẾP GẮN BIỂN SỐ NHÀ CHÍNH TRANG ĐÔ THỊ

DIỆU LUYẾN

Việc đánh số và gắn biển số nhà đi vào nền nếp đang được thành phố Đông Hà triển khai thực hiện trên các tuyến đường nhằm góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, bảo đảm quản lý hành chính, an ninh trật tự, đồng thời giúp người dân và các tổ chức cá nhân thuận lợi trong giao dịch, thông tin liên lạc và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

Những năm qua, công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Đông Hà luôn được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát. Việc đánh số và gắn biển số nhà được thực hiện một cách thường xuyên trên cơ sở đề xuất của UBND các phường, đơn vị, tổ chức cá nhân có nhu cầu sắp xếp số nhà theo Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Năm 2003, UBND thị xã Đông Hà (nay là thành phố Đông Hà) đã ban hành quy chế ghi và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua tình hình gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố vẫn còn lộn xộn, ngoài một số tuyến đường thuộc các khu đô thị mới được gắn số nhà theo đúng trình tự quy định, còn lại một số tuyến đường cũ đã được đánh số từ lâu vẫn còn tình trạng số nhà trùng lặp và không đúng hướng. Người dân trên các tuyến đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Nguyễn Du, Quốc lộ 9 đã kiến nghị nhiều lần. Trước thực trạng đó, năm

2021, Phòng Quản lý đô thị thành phố Đông Hà đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại một số tuyến đường có số nhà không đúng trình tự, bị trùng lặp và không đúng hướng để tham mưu UBND thành phố sắp xếp lại theo đúng quy định. Phòng đã tham mưu nhiều văn bản xin chủ trương Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị cho chủ trương để sắp xếp gắn biển số nhà một số tuyến đường nhằm chỉnh trang đô thị. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp với UBND các phường, Ban cán sự các khu phố và trực tiếp lấy ý kiến của Nhân dân trên các tuyến đường để có sự thống nhất trước khi triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất một số vướng mắc để điều chỉnh lại Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Qua 4 năm triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đông Hà về việc đánh số và gắn biển số nhà trên các tuyến đường phố. Phòng Quản lý đô thị thành phố Đông Hà đã phối

hợp với UBND các phường kiểm tra, rà soát nhu cầu sắp xếp, gắn biển số nhà trên tất cả các tuyến đường chính, đường kiệt chưa được gắn biển số nhà. Theo đó, từ năm 2021-2024 Phòng Quản lý đô thị thành phố Đông Hà đã gắn biển số nhà mới cho 3.645 cơ quan, đơn vị, hộ gia đình theo quy định. Công tác rà soát và cấp số mới gồm các trục đường chưa có số nhà như: năm 2021, rà soát và cấp, gắn biển số nhà mới cho 299 số trên địa bàn Phường 1, Phường 4 và phường Đông Giang; năm 2022, gắn số nhà mới cho 259 số địa bàn Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 5, phường Đông Lễ và phường Đông Lương; năm 2023, rà soát và cấp, gắn số nhà mới cho 609 số ở Phường 1, Phường 2, Phường 4, phường Đông Lương và phường Đông Giang; năm 2024, Phòng Quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với các phường rà soát, gắn biển số nhà mới khoảng 1.178 số trên địa bàn các phường.

Công tác rà soát, điều chỉnh, sắp xếp số nhà được triển khai lấy ý kiến người dân trên các tuyến được sắp xếp lại số nhà. Theo bà Trần Thị Thu Phương,

Phó Chủ tịch UBND Phường 1, thành phố Đông Hà chia sẻ: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố đối với việc sắp xếp và gắn biển số nhà trên địa bàn phường. Thời gian vừa qua, UBND phường đã phối hợp với thành phố để thống kê và sắp xếp lại số nhà. Đây là điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thông tin liên lạc, giao dịch hàng ngày của người dân. Thực hiện chủ trương của thành phố, UBND Phường 1 thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị cũng như các khối đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Nhà nước về việc sắp xếp, đánh số và gắn lại biển số nhà trên địa bàn theo định.

Đặc biệt, năm 2024 thành phố Đông Hà tiến hành gắn biển số nhà 03 tuyến đường gồm Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du và Hùng Vương các biển số nhà được gắn số bên chẵn, bên lẻ, tuần tự từ nhỏ đến lớn và được làm thống nhất theo kích cỡ và màu sắc. Việc gắn biển số nhà đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong việc thực hiện các giao dịch xã hội và chỉnh trang đô thị. Ông Lê Văn Sum ở đường Lý Thường Kiệt, thuộc khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà rất phấn khởi chia sẻ: Tuyến đường Lý Thường Kiệt đã có từ lâu, nhưng số nhà thì rất là lộn xộn, mỗi lần người quen hoặc người ở xa đến tìm nhà rất

khó khăn. Vì vậy, việc sắp xếp lại và gắn biển số nhà mới đường Lý Thường Kiệt được xem là hình thức định danh, tạo điều kiện cho mọi người tìm kiếm nhà cửa và kể cả trong hồ sơ cũng được ổn định lâu dài, thì đó là một điều đáng làm.

Tuy nhiên, bên cạnh các hộ gia đình chấp hành nghiêm việc gắn biển số nhà mới, thay thế số nhà cũ thì vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, chưa thống nhất việc gắn biển số nhà mới theo Quyết định số 05/2006 của Bộ Xây dựng với lý do ảnh hưởng đến địa chỉ giao dịch đã ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là do việc đầu tư xây dựng các tuyến đường được thực hiện qua nhiều giai đoạn, quy hoạch nhiều năm nhưng vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng chưa thi công thông tuyến. Ngoài ra, ý thức một số người dân chưa cao, tự chọn số đẹp, số tiền và tự ý gắn biển số nhà không đúng quy định làm mất mỹ quan đô thị, gây khó khăn trong việc tìm kiếm địa chỉ. Một số cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cho rằng số nhà đã có từ lâu, liên quan đến nhiều hồ sơ, giấy đăng ký kinh doanh, nếu đổi số mới sẽ khó khăn trong việc giao dịch, thông tin liên hệ. Để thực hiện đồng bộ việc gắn biển số nhà, thành phố Đông Hà đã chỉ đạo quyết liệt, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đồng thuận và thực hiện nghiêm chủ trương của Nhà nước.

Với một đô thị đang trên đà phát triển thì việc điều chỉnh, gắn biển số nhà theo quy cũ là điều tất yếu và một việc làm không thể thiếu. Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, các tuyến phố, nhà cửa được đầu tư mở rộng nên đòi hỏi phải thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước, đất đai, xây dựng trên địa bàn chặt chẽ góp phần chỉnh trang đô thị. Theo bà Lê Thị Ngọc Hà, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Đông Hà, sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, thành phố, hàng năm Phòng đã lên kế hoạch để tham mưu UBND thành phố sắp xếp lại số nhà một số tuyến đường còn lộn xộn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp với các phường rà soát, sắp xếp, đánh và gắn biển số nhà mới cho người dân, cơ quan đơn vị. Sau khi rà soát và gắn biển số nhà mới Phòng Quản lý đô thị thành phố mong muốn các hộ dân, cơ quan, đơn vị trên tuyến ủng hộ để gắn lại số nhà mới sau khi được đặt, đảm bảo sự đồng bộ trên tuyến nhằm chỉnh trang đô thị.

Việc sắp xếp, gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Đông Hà đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định địa chỉ của các cơ quan đơn vị, nơi cư trú của người dân cũng như sát nhập các khu phố. Các cơ quan, đơn vị, hộ dân trên địa bàn thành phố cần chấp hành chủ trương và đồng tình ủng hộ để thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác gắn biển số nhà nhằm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

LÊ ĐAN TÂM

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố

Tính từ đầu năm đến hết ngày 02/10/2024 đã có 102 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tại 9/9 phường trên địa bàn thành phố Đông Hà. Những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết lớn nhất tại thành phố Đông Hà hiện tại gồm: Phường 5 có 30 ca, phường Đông Lương có 27 ca, Phường 1 có 17 ca, Phường 3 có 12 ca, phường Đông Lễ có 6 ca, Phường 2 và Phường 4 có 3 ca, phường Đông Thanh có 3 ca, phường Đông Giang có 1 ca.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch sốt xuất huyết và dự báo trong thời gian tới số ca mắc có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã chỉ đạo Trạm Y tế 9 phường đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết và thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh lây truyền qua muỗi.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đẩy mạnh các biện pháp giám sát dịch, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch thường xuyên và báo cáo dịch khẩn cấp theo quy định của Bộ Y tế. Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, đồng thời huy



Tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy

động đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch. Tổ chức giám sát xác định các chỉ số muỗi, bọ gậy, tình trạng dụng cụ chứa nước thường xuyên định kỳ tại các phường trong từng khu vực dịch tễ về dịch bệnh sốt xuất huyết nhằm phản ánh sự biến động của quần thể véc tơ (muỗi, lăng quăng/bọ gậy) của

từng khu vực. Khi phát hiện chỉ số côn trùng cao Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà triển khai ngay các hoạt động chủ động chống dịch như tuyên truyền, tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy. Đồng thời, tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sau các đợt tổng vệ sinh môi trường, báo cáo kết quả về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức: truyền thông lưu động, treo pano, áp phích, tờ rơi. Huy động các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương tăng cường tuyên truyền để toàn dân biết và tham gia các đợt tổng vệ sinh môi trường, thông báo rộng rãi và công khai về phun hóa chất xử lý để người dân nắm được lịch phun hóa chất trên địa bàn phường, tập trung tuyên truyền người dân dọn dẹp nhà cửa thoáng, sạch sẽ, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng; ngủ phải mắc màn cả ban ngày lẫn ban đêm...

Khác với muỗi truyền bệnh sốt rét, muỗi truyền bệnh SXH đẻ trứng trong những dụng cụ chứa nước nhỏ trong các hộ gia đình. Điều này có nghĩa là nếu không có những nỗ lực của từng hộ gia đình trong việc loại trừ môi trường đẻ trứng của muỗi, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn một cách hiệu quả sự lan tràn của bệnh SXH. Do đó, để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà khuyến cáo người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy/lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau: mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng hãy kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên lau rửa, đậy nắp



Công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng, chống dịch

kín bề và các vật dụng chứa nước, thả cá để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt lăng quăng/bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hóc nước tự nhiên, lật úp các dụng cụ có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng. Để diệt muỗi và phòng muỗi đốt: ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy và các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn đốt truyền bệnh có thể dẫn đến tử

vong, bệnh sốt xuất huyết hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất là diệt muỗi, bọ gậy/lăng quăng và phòng, chống muỗi đốt. Nếu không có bọ gậy/loăng quăng, không có muỗi truyền bệnh thì không có bệnh SXH.

Người bị SXH hoặc nghi bị mắc bệnh phải nằm trong màn, tránh muỗi đốt để không lây bệnh sang người khác. Đặc biệt lưu ý, khi có các biểu hiện nghi ngờ bị mắc SXH (sốt cao đột ngột, liên tục; nhức đầu, chán ăn, buồn nôn; đau cơ, khớp, nhức hai hố mắt...) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Diệt lăng quăng, bọ gậy là trách nhiệm của mọi nhà. Cộng đồng chung tay đẩy lùi sốt xuất huyết. Không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết.

QUY TRÌNH

Giám sát chuyên đề đối với đảng viên

(ban hành kèm theo Quyết định số 1403-QĐ/TU ngày 05/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Thành lập tổ giám sát và xây dựng kế hoạch giám sát

Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của chi bộ hoặc nhiệm vụ cấp trên giao, chi ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ tham mưu chi bộ xây dựng các văn bản:

1.1. Quyết định giám sát: Gồm những nội dung cơ bản sau:

Họ tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát (sau đây gọi là đối tượng giám sát);

Họ tên, chức vụ của các thành viên tổ giám sát (sau đây gọi là tổ);

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định.

Căn cứ tính chất, nội dung giám sát, số lượng đảng viên của chi bộ để quyết định số lượng thành viên tổ cho phù hợp, nhưng ít nhất là 02 đồng chí, trong đó tổ trưởng là bí thư hoặc phó bí thư chi bộ hoặc đồng chí chi ủy viên (trường hợp chi bộ chỉ có bí thư thì có thể phân công đồng chí đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ). Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành giám sát được xác định cụ thể trong kế hoạch giám sát.

1.2 Kế hoạch giám sát: Gồm các nội dung: mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành, phương pháp giám sát; trong đó:

Nội dung giám sát: Ghi đầy đủ, cụ thể giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận nào...

Mốc thời gian giám sát: Không quá 03 năm gần nhất.

Thời gian tiến hành giám sát: Không quá 30 ngày làm việc; trường hợp cần thiết, tổ báo cáo chi bộ để quyết định gia hạn bằng văn bản nhưng không quá 1/3 thời gian tiến hành giám sát theo quy định.

2. Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ ký, ban hành quyết định, kế hoạch giám sát. Chi bộ đảm bảo các điều kiện về phương tiện, kinh phí phục vụ cuộc giám sát ... (nếu có).

Sau khi có quyết định và kế hoạch, tổ có trách nhiệm: Xây dựng đề cương gợi ý báo cáo để đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo; xây dựng dự thảo lịch làm việc của tổ và phân công nhiệm vụ từng thành viên trong tổ; chuẩn bị các văn bản, tài liệu liên quan để tiến hành giám sát.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Tổ triển khai quyết định và kế hoạch giám sát của chi bộ (theo hình thức thích hợp), trao đổi và yêu cầu đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo tự giám sát theo đề cương gợi ý báo cáo, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu có); đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện.

2. Đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo tự giám sát bằng văn bản; gửi báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu có) cho tổ.

3. Tổ tiến hành:

Nghiên cứu báo cáo tự giám sát và hồ sơ, tài liệu liên quan để phân tích, đánh giá, chuẩn bị dự thảo báo cáo; làm việc với đối tượng giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thẩm tra, xác minh những nội dung cần làm rõ.

Trong quá trình giám sát, nếu cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian, đối tượng giám sát, thành viên tổ thì tổ trưởng báo cáo chi ủy (nơi có chi ủy) hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ xem xét, quyết định; trường hợp cần thiết báo cáo chi bộ. Đối với những nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ (nếu có) thì trao đổi trực tiếp với đối tượng giám sát (có ghi biên bản).

Hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả giám sát để báo cáo thông qua tại hội nghị chi bộ.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. Tổ chức hội nghị chi bộ để xem xét, kết luận giám sát

HỎI - ĐÁP NGHIỆP VỤ

1.1. Thành phần hội nghị, gồm: Đảng viên trong chi bộ, tổ và đối tượng giám sát.

1.2. Nội dung: Đối tượng giám sát báo cáo tự giám sát và trình bày ý kiến của mình trước chi bộ; tổ thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát; trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có); các đề xuất, kiến nghị khác. Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của tổ và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

1. Chi bộ xem xét, kết luận:

Trường hợp báo cáo kết quả giám sát đã đầy đủ, rõ ràng; qua giám sát cho thấy đối tượng giám sát không có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thì tổ đồng thời dự thảo kết luận giám sát cùng với dự thảo báo cáo kết quả giám sát trình chi bộ thông qua; nếu đối tượng giám sát và chi bộ thống nhất với kết quả giám sát thì chi bộ xem xét, kết luận.

Tổ tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát và thông báo kết luận giám sát trình bí thư chi bộ ký ban hành.

Trường hợp kết quả giám sát có nội dung chưa rõ hoặc có nội dung hội nghị chi bộ chưa thống nhất thì tổ tiếp tục thẩm tra, xác minh bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát và dự thảo kết luận giám sát trình chi bộ xem xét, kết luận vào hội nghị sau.

Trường hợp qua kết quả giám sát phát hiện đối tượng giám sát có vi phạm đến mức phải chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thì tổ hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát; báo cáo chi ủy (nơi có chi ủy) hoặc bí thư và phó bí thư chi bộ xem xét, quyết định thực hiện các quy trình, thủ tục tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nếu nội dung vi phạm có nhiều tình tiết phức tạp thì chi bộ báo cáo đảng ủy hoặc ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra. Tổ tham mưu hoàn chỉnh thông báo kết luận giám sát trình bí thư chi bộ ký ban hành.

2. Sau hội nghị kết luận của chi bộ:

Đại diện chi bộ hoặc chi ủy thông báo kết luận giám sát đến đối tượng giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan (bằng hình thức thích hợp) triển khai thực hiện quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có). Tổ họp rút kinh nghiệm; hoàn thiện hồ sơ bàn giao chi bộ lưu trữ theo quy định.

- Chi bộ giao đồng chí chi ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ theo dõi đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện kết luận giám sát.

* Những vấn đề cần lưu ý

- Chi bộ không được phân công cán bộ, đảng viên thuộc một trong các trường hợp sau tham gia tổ:

+ Có quan hệ là vợ (chồng), con đẻ, con nuôi, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình hoặc bên vợ (chồng) với đối tượng được giám sát;

+ Có quan hệ về lợi ích, tài sản liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát và đối tượng giám sát;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ; đang trong thời gian xem xét thi hành, chấp hành kỷ luật hoặc đang bị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Các cuộc làm việc của tổ với đối tượng giám sát và các hội nghị phải được ghi thành biên bản làm việc, biên bản hội nghị.

Các văn bản của chi bộ, của tổ và đối tượng giám sát được trình bày bằng hình thức đánh máy hoặc viết tay. Các văn bản chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ban hành liên quan quá trình giám sát được đóng dấu treo của đảng ủy (đóng ở tờ đầu, phía trên, góc trái của văn bản). Các quyết định, kế hoạch, báo cáo kết quả giám sát, thông báo kết luận ... được trình bày theo hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/UBKTTU, ngày 20/6/2017 và Quyết định số 132-QĐ/UBKTTU, ngày 02/3/2018 của ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đối với chi bộ có ít đảng viên (chi bộ có dưới 9 đảng viên, chi bộ không có phó bí thư), quy trình giám sát có thể vận dụng linh hoạt nhưng phải đảm bảo trình tự các bước. Việc triển khai quyết định, kế hoạch giám sát, tổ chức hội nghị chi bộ để xem xét, kết luận giám sát có thể lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ định kỳ (triển khai quyết định, kế hoạch giám sát trong phiên sinh hoạt định kỳ tháng này, kết luận trong phiên sinh hoạt định kỳ tháng tới).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II, TRỰC THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II, TRỰC THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ

